

Số: 750/BC-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011



BÁO CÁO

Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Tân Mão 2011

Qua theo dõi tình hình và tổng hợp thông tin từ các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Mão như sau:

1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011 được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc được đảm bảo ổn định tốt hơn các năm trước. An ninh vùng biển, vùng trời và trên toàn tuyến biên giới ổn định; các địa bàn trọng điểm như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các thành phố lớn, đô thị không xảy ra các vụ biểu tình, gây rối, khiếu kiện đông người; cơ quan chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn các vụ xâm nhập, phá hoại của các đối tượng phản động bên ngoài; tấn công chính trị, cô lập, phong tỏa hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, không để lợi dụng dịp Tết tụ tập, liên kết hình thành tổ chức chính trị phản động; không để xảy ra các vụ gây nổ, phá hoại, rải tờ rơi hoặc truyền đơn phản động ...

Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong dịp Tết ở các địa phương, các điểm bắn pháo hoa, các địa bàn trọng điểm, các mục tiêu quan trọng... được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Tình hình thế giới và khu vực trong những ngày Tết không có biến động lớn. Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và các nước lớn, các nước láng giềng không nảy sinh vấn đề phức tạp mới. Tuy nhiên, vụ đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu vực tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear (trên biên giới giữa hai nước) đã diễn ra trong suốt 04 ngày (từ ngày 02 đến ngày 05 Tết Nguyên đán Tân Mão), đang được cộng đồng quốc tế quan tâm và rất lo ngại. Vấn đề này đã được Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, phù hợp.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc được đảm bảo tốt, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. An ninh trật tự tại các khu vực công cộng, nhà ga, bến xe được đảm bảo tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn có một số vụ việc đáng tiếc xảy ra, điển hình là vào ngày 06/2 (tức mùng 04 Tết) tại số nhà 122, đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng), có 09 thanh niên (07 nam, 02 nữ, từ 20 - 30 tuổi, trong đó có một nạn nhân nữ đang

mang thai) bị chết ngạt bởi khói xe ô tô do các nạn nhân đóng kín cửa, nổ máy xe ô tô trong nhà lấy ánh sáng.

** Về trật tự an toàn giao thông:*

Theo Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt: Từ ngày 01/2 đến ngày 07/2 (tức ngày 30 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết), cả nước đã xảy ra 373 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 288 người chết, 359 người khác bị thương. So với Tết năm ngoái số vụ tai nạn giảm 24 vụ, tăng 1 người chết, giảm 66 người bị thương.

Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu là do sử dụng rượu, bia quá nhiều khi tham gia giao thông. Ngoài ra, một bộ phận người dân (chủ yếu là thanh, thiếu niên) coi thường quy định về an toàn giao thông khi đi xe máy đã chở 3, chở 4, đánh võng lạng lách trên đường dẫn đến hậu quả. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng hầu như không xảy ra. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm diễn ra tương đối phổ biến.

Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra vào lúc 19 giờ 34 phút ngày 06/2 (tức mùng 4 Tết) trên cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đoàn tàu SE2 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đi qua cầu đã đâm vào 06 xe ô tô đang lưu thông theo chiều ngược lại (gồm 04 xe taxi, 01 xe chở khách 7 chỗ và 01 xe tải nhẹ 1,5 tấn) làm 02 người chết tại chỗ, 26 người khác bị thương. Các cơ quan hữu quan đã và đang chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm.

Bắt đầu từ ngày 06/02 (tức Mùng 4 Tết), trên các tuyến đường quốc lộ cửa ngõ dẫn vào Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ khi người lao động từ mọi miền về quê ăn Tết quay trở lại làm việc. Điển hình là chiều tối ngày 06/02 hàng nghìn phương tiện giao thông bị ùn tắc kéo dài vài km trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ suốt nhiều giờ đồng hồ.

** Về tình trạng đốt pháo trái phép:* Tết năm nay, do có sự chỉ đạo sớm của Thủ tướng Chính phủ, công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ được triển khai quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt; tình trạng đốt pháo trong dịp Tết đã được ngăn chặn về cơ bản. Tại các địa phương, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và quản lý chặt chẽ địa bàn, tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân cư nên đã hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo trái phép. Tuy nhiên, tình hình sử dụng pháo trái phép trong thời điểm giao thừa và những ngày Tết vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương.

Trong các ngày Tết, Công an các địa phương vẫn phát hiện và xử lý nhiều vụ, tạm giữ những đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo trái phép. Điển hình là Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố và tạm giữ 07

đối tượng với tội danh tàng trữ, kinh doanh pháo nổ trái phép ngay trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão...

2. Tình hình tổ chức Tết cho nhân dân

Chính quyền và các đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo tổ chức Tết Tân Mão cho nhân dân bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào vùng bị thiên tai, hộ nghèo, thiếu đói, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Ở các thành phố, vệ sinh môi trường được duy trì tốt; các địa điểm công cộng được trang trí đẹp, đường phố sạch sẽ phong quang. Các lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp phục vụ Tết như công an, quân đội, điện, nước, chiếu sáng, y tế, vệ sinh môi trường... đã tổ chức ứng trực 24/24, đảm bảo lực lượng, phương tiện xử lý nhanh, kịp thời các tình huống; việc cấp điện, nước sạch, vệ sinh môi trường đảm bảo tốt. Nhân dân cả nước đón xuân mới trong không khí yên bình, vui tươi, phấn khởi; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

a) Về chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo: Ngay từ những ngày cuối cùng của năm Canh Dần, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cùng chính quyền các địa phương đã tổ chức chuyển 37.200 tấn gạo hỗ trợ Tết và cứu đói kỳ giáp hạt đến đúng địa chỉ, giúp các hộ dân thuộc diện khó khăn đón Tết; hỗ trợ kinh phí cho người nghèo để góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Mão trong không khí vui tươi, phấn khởi. Chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại các nghĩa trang Liệt sỹ, đài tưởng niệm; tổ chức họp mặt và chúc tết các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, gia đình chính sách tiêu biểu, các gia đình có công với cách mạng và hộ dân nghèo.

Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước cho các gia đình chính sách, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều trích ngân sách địa phương, huy động các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, trợ cấp xã hội.

Điển hình là thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ từ ngân sách địa phương cùng các khoản vận động đóng góp của các ngành, các cấp, các nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho nhân dân với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng. Thành phố Hải Phòng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng... với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng; đồng thời tiến hành chi trả các khoản trợ cấp, lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02 cho các đối tượng được thụ hưởng trước Tết (trên 500 tỷ đồng) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Đà Nẵng đã trích từ ngân sách địa phương 79 tỷ đồng trợ giúp các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

các gia đình chính sách, các hộ nghèo; đồng thời trợ giúp lương thực cho các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng; thăm và tặng quà cho các gia đình thuộc diện trợ cấp xã hội gần 6 tỷ đồng ...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm và tặng quà các cơ quan, đơn vị và gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng ở một số địa phương.

b) Các địa phương đã tổ chức tốt những hoạt động văn hóa nghệ thuật, và du lịch trong dịp Tết, đặc biệt là chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm Giao thừa. Nhiều chương trình dàn dựng và công diễn trong dịp Tết được quần chúng nhân dân quan tâm theo dõi và hoan nghênh ...

Trong dịp Tết, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống và các lễ hội, các chuyến du lịch đầu xuân, thu hút được sự quan tâm, cổ vũ của nhân dân sở tại cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế với không khí vui tươi, phấn khởi. Bắt đầu từ 06/02 (Mùng 4 Tết) mùa du lịch lễ hội đã được tổ chức trọng thể ở nhiều địa phương trong cả nước như lễ hội Chùa Hương, Đền Gióng ...

c) Về tình hình thị trường, giá cả

Nhìn chung, tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả trên thị trường cả nước trong dịp Tết và sau Tết ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng hoặc sốt giá. Các địa phương và doanh nghiệp trong cả nước đã có sự chuẩn bị tốt về nguồn hàng, bảo đảm số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa cung ứng phục vụ thị trường Tết. Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương triển khai sớm công tác bình ổn giá, chủ động thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, dự trữ hàng hóa, tăng cung trên thị trường; các tập đoàn, tổng công ty ... đã chủ động chuẩn bị lực lượng hàng hóa khá lớn phục vụ Tết; nhiều địa phương đã sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ vốn với lãi suất 0% cho các doanh nghiệp chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu thị trường. Điển hình là thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí trên 380 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho 14 doanh nghiệp lớn tham gia Chương trình bình ổn giá; thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ lãi suất cho 05 doanh nghiệp khoảng 500 triệu đồng...

Mặc dù thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài vào thời điểm cuối năm Canh Dần làm chết nhiều gia súc, sản lượng rau, củ, quả, cây cảnh, hoa tươi, thủy hải sản giảm... nhưng do điều hòa kịp thời từ thị trường các nơi khác về nên không xảy ra mất cân đối cung cầu. Ở các địa phương phía Bắc giá cả mặt hàng rau quả, cây cảnh phục vụ Tết đều tăng cao. Đây cũng là đặc điểm mang tính quy luật của giá cả dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Sức mua trên thị trường tăng rõ rệt từ ngày 23 tháng Chạp Canh Dần (Tết Ông Công - Ông Táo) và sôi động vào những ngày giáp và cận Tết sau đó đã giảm dần. Giá cả một số loại hàng hóa, dịch vụ cơ bản do Nhà nước định giá (điện, than, xăng dầu...) được tiếp tục giữ ổn định; nhiều loại hàng hóa,

dịch vụ thiết yếu thuộc chương trình bình ổn giá vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định và có giá thấp hơn giá thị trường khoảng từ 5% - 10%. Tuy nhiên, ở các chợ dân sinh trong phạm vi cả nước, hàng hóa nhiều nhưng giá vẫn tăng so với thời điểm trước Tết Ông Công - Ông Táo: Giá các loại rau, củ, quả ở thị trường các tỉnh phía Bắc tăng khoảng 20% - 40%; ở thị trường các tỉnh phía Nam tăng khoảng 5% - 10%. Giá các loại thực phẩm cũng tăng khá cao khoảng từ 25% - 50% (tùy từng loại) so với ngày thường. Giá bánh kẹo nhập ngoại tăng từ 20 - 25%, giá bánh kẹo sản xuất trong nước tăng từ 10 - 15% so với Tết 2010. Giá cây cảnh ở thành phố Hà Nội tăng gấp 3 - 4 lần, thậm chí có loại tăng gấp 10 lần so với Tết năm trước. Giá tour du lịch trong nước tăng 15% - 20%, nước ngoài tăng 5% - 10% so với ngày thường. Hàng hoá sản xuất trong nước phục vụ tiêu dùng Tết đã chiếm lĩnh được 85% - 95% thị phần tiêu thụ tùy loại; nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn có khối lượng hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tới 95% lượng hàng hoá phục vụ Tết và được tiêu thụ mạnh như các loại thực phẩm tươi sống, rau quả, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nguội, bánh kẹo, đồ uống, trái cây, giò quả Tết... Từ trưa ngày 30 tháng Chạp năm Canh Dần sức mua đã giảm dần nên giá nhiều loại thực phẩm đã giảm từ 10 - 15%; giá cây cảnh giảm từ 50 - 80% tùy từng chủng loại so với ngày trước đó.

Đáng chú ý, giá một số dịch vụ trong ngày Tết tăng quá cao gây bức xúc cho người dân: Dịch vụ rửa xe máy tăng gấp 2 - 3 lần, dịch vụ rửa xe ô tô tăng 3 - 4 lần ngày thường ... Đặc biệt là giá dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy tăng đến 10 lần so với ngày thường (chủ yếu ở những điểm kinh doanh tự phát gần các khu vực đình, chùa, lễ hội, vui chơi giải trí).

** Tình hình cung cấp điện* cho sản xuất và sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán Tân Mão của cả nước được chuẩn bị tốt và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Nguồn cung ổn định, bảo đảm cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong những ngày Tết, không có sự cố lớn về nguồn và lưới điện. Lưới truyền tải vận hành tương đối ổn định, đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phụ tải các miền trong cả nước. Các nhà máy điện vận hành ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011.

** Tình hình kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường*

Lực lượng quản lý thị trường ở các địa phương trong cả nước đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu qua biên giới và lưu thông trên thị trường, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Theo tổng hợp ban đầu, trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.832 vụ vi phạm, trong đó có 426 vụ tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu; 308 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 1.098 vụ vi phạm trong kinh doanh, tổng số tiền thu phạt là 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán như: lương thực, thực phẩm... cũng được tăng cường thực hiện ở

khắp các địa bàn trong cả nước. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiểm tra về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

** Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm*

- Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại các cửa khẩu biên giới nơi tập trung nhiều khách đi lại, công tác kiểm dịch y tế được tiến hành nghiêm túc nên đã giám sát chặt chẽ và không phát hiện trường hợp nào nghi ngờ về dịch bệnh hoặc bệnh truyền nhiễm.

Các cơ sở y tế bố trí các kíp trực 24/24 giờ, bảo đảm có đủ khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ trong những ngày Tết. Tinh thần và thái độ phục vụ của y tá, y sĩ và bác sĩ tại các cơ sở y tế cả nước đối với bệnh nhân rất tốt, không có biểu hiện từ chối hoặc dè dặt trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào, đã tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh còn nằm lại điều trị tại các bệnh viện hoặc người bệnh vào cấp cứu trong những ngày Tết cả về vật chất và tinh thần.

Theo báo cáo nhanh của các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc trung ương và địa phương: Tổng số bệnh nhân đến khám trong 04 ngày Tết Nguyên Đán là 9.339 trường hợp. Trong đó, có 4.689 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn (chiếm 50,2% số trường hợp đến khám). Đáng chú ý, trong tổng số bệnh nhân cấp cứu có 1.342 bệnh nhân do tai nạn giao thông (chiếm 28,6%) và 128 ca bị tai nạn do không đội mũ bảo hiểm.

Tổng số bệnh nhân phải nhập viện nội trú là 3.792 ca. Trong đó, tổng số ca phải phẫu thuật là 875 ca và tổng số ca tử vong tại bệnh viện là 138.

Tết năm nay, cả nước không xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tình hình dịch bệnh trong những ngày Tết được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh mới phát sinh.

d) Về thực hiện chế độ trực Tết và thông tin báo cáo

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức trực Tết, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan an toàn. Tình hình trực giải quyết công việc tại các Bộ, cơ quan và địa phương trong dịp Tết, công tác thông tin báo cáo về tình hình chỉ đạo điều hành, tổ chức trực Tết về Văn phòng Chính phủ được các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt hơn những năm trước. Điển hình là các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3- Tình hình sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết

Trong các ngày 3, 4 và 6/2 (tức mùng 1,2 và 4 Tết Tân Mão), trên các cảng biển, các công trình lớn, công trình trọng điểm của Nhà nước và một số địa phương các đơn vị đã đồng loạt ra quân lao động sản xuất với quyết tâm cao, thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân mới.

Tại cảng Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) tổ chức đón hai tàu, tổng trọng tải hơn 25 nghìn DWT đến cảng lấy than; Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tổ chức ra quân lao động sản xuất đầu xuân tại các đơn vị đóng tàu thuộc địa bàn Hải Phòng triển khai đóng mới các sản phẩm trọng điểm như: Tàu chở xi – măng 16.500 tấn, tàu chở khí E-ti-len số 2, tàu chở hàng 56.000 tấn, tàu chở công-ten-nơ 700 TEU và sê-ri tàu chở dầu 34 nghìn tấn; tại công trường Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, gần 500 cán bộ, công nhân của Tổng công ty xây lắp Dầu khí, Tổng công ty Sông Hồng, Bạch Đằng và Lilama vẫn tiếp tục thi công trên công trường nhằm bảo đảm tiến độ công trình với chất lượng cao, an toàn; hơn 1.200 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý và công nhân lao động Nhà máy Đạm Cà Mau tích cực lao động để công trình nhà máy hoàn thành đúng tiến độ; tại Kon Tum, hơn 2.000 công nhân cao su thuộc Công ty TNHH một thành viên cao su Kon Tum đồng loạt ra quân thu hoạch mủ cao su, quyết tâm hoàn thành kế hoạch trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2011...

4. Những nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chỉ đạo

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2011. Trong đó, tập trung vào một số công việc, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Các công việc cần tiếp tục triển khai sau Tết Nguyên đán Tân Mão.

a) Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội của các địa phương, nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thiết thực, vui tươi, tiết kiệm và lành mạnh, không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương hình thức, gây lãng phí thời gian, tiền của Nhà nước và nhân dân. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền về lễ hội ở mức vừa phải và hình thức phù hợp. Các thành viên Chính phủ cần nhắc việc tham dự các lễ hội, chỉ tham dự trong các trường hợp thật cần thiết.

b) Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm cho nhân dân đi lại thuận tiện sau dịp nghỉ Tết và trong mùa lễ hội. Bộ Công an có công điện chỉ đạo về việc này.

c) Bộ Công an tăng cường chỉ đạo các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sau dịp Tết. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý một số đối tượng phản

động, chống đối chính trị theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân và công khai trước dư luận quốc tế.

d) Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc hỗ trợ giáp hạt cho người nghèo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, không để lãng phí xảy ra.

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục theo dõi chặt chẽ và kịp thời báo cáo tình hình xung đột quân sự giữa Thái Lan và Campuchia và những tác động đến Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 07 tháng 02 năm 2011.

2. Về chỉ đạo sản xuất, kinh doanh:

a) Bộ Công thương tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm việc bảo đảm không để thiếu điện, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công các công trình, dự án điện trọng điểm, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về tiết kiệm điện, đồng thời chủ trì, chuẩn bị để Thủ tướng Chính phủ họp về các dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo sản xuất kịp thời vụ Đông Xuân. Thực hiện hỗ trợ theo quy định đối với các hộ dân có trâu, bò bị chết do rét đậm, rét hại kéo dài trong thời gian vừa qua.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm có đủ nguồn vốn để tiếp tục thi công sau tháng 6 năm 2011, không để xảy ra tình trạng thi công dở dang theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã kết luận tại phiên họp Chính phủ tháng 01 năm 2011.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các địa phương trong việc đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài đối với những công trình, dự án trọng điểm cần ưu tiên như lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao...

đ) Bộ Công thương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường kiểm soát nhập siêu ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt tỷ lệ nhập siêu ở mức dưới 18% như kế hoạch đã đề ra.

3. Về chỉ đạo kinh tế vĩ mô:

a) Ngân hàng Nhà nước chủ trì, chuẩn bị cho Thường trực Chính phủ họp trong tuần sau để sớm có chỉ đạo về điều hành lãi suất, tỷ giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

b) Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng: điện, than, xăng dầu theo cơ chế thị trường, đi liền với thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng nghèo, khó khăn. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án giá điện năm 2011 để thực hiện từ tháng 3 năm 2011.

4. Về các công việc liên quan đến chuẩn bị cho phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Chính phủ nhiệm kỳ mới:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo bổ sung về kinh tế - xã hội năm 2010 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 38 và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII; chuẩn bị Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 để trình Quốc hội (khóa XIII) trong tháng 7 năm 2011; chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trình Chính phủ trong quý II năm 2011.

b) Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 38 và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.

c) Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo đánh giá cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 và dự kiến cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2015, trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2011./.

Nơi nhận:

- Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTWMTTQVN và các đoàn thể Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Công TTĐTCTP;
- Lưu: Văn thư, TH (4b). 240

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM



Nguyễn Xuân Phúc